



จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฉบับออนไลน์
ฉบับที่ 53 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI DONKHANGYAI



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๖ ปี



“

...ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนมหามงคลของชาวราชภัฏและปวงชนชาวไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ Green Park ของมหาวิทยาลัย โดยปลูกต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 72 ต้น และร่วมกันปล่อยปลาพันธุ์ปลานิลจำนวน 7,200 ตัว ลงสู่คลองสาธารณะในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ คณะต่าง ๆ ยังได้จัดกิจกรรมจิตอาสา เช่น คณะครุศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อสร้างการมีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ และวัชพืช บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัยและเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดี

”



ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ คู่ชุมชนสังคม

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2570 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ

ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพมีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ เป็นพลเมืองดีในสังคม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
- 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 3.วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมมุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ น้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม
- 4.เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และเผยแพร่สู่สากล
- 5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

01

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างความปลอดภัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ

17

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การผลิตบัณฑิต

48

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การผลิตและพัฒนาคูครู

51

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

54

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาท้องถิ่น

75

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่

1

การสร้างความโดดเด่น
ด้านอาหาร การท่องเที่ยว
และวิทยาการสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคงคาราม จังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนประสบการณ์การทำปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และอาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้นและเรื่องแสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี ฐานที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอจากพืช ฐานที่ 3 สาขาวิชาเคมี เรื่องการสกัดคาเฟอีน และการตรวจสอบสารฟรุกโทสในเบื้องต้น

วิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมคณะกรรมการ พร้อมพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ



เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ จัดประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการกำหนดทิศทาง พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
อาหารและอุตสาหกรรมบริการ พร้อมคุณภาพการศึกษา โดยมีแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการ
อาหารและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมบริการ ที่สร้าง
ความเป็นเลิศในระดับสากล และพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) หลักสูตรสาขาภาษาจีนเพื่อธุรกิจบริการ โดยได้รับเกียรติ
จากคุณนัฐพล กลิ่นวารี ที่ปรึกษาด้านการบริการและพัฒนาระบบงาน และอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ
กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติคุณ YEERAN G. DAVIES ตำแหน่ง CHIEF MARKETING OFFICER
เจ้าของธุรกิจธรรมชาติซัพพลาย ภายใต้การกำกับของ บมจ. Thai Union ร่วมพิจารณา

นักศึกษาเซฟเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1



นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ที่ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรีจัดขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สืบเนื่องจากโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชน เมื่อปี 2565 เพื่อเป็นสถานที่ในการทดสอบสมรรถนะวิชาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 - 3 โดยมีเจ้าหน้าที่สอบเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของนักศึกษา

สำหรับเมนูที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 เมนู ใช้เวลาในการปรุงรวม 3 ชั่วโมง ประกอบด้วย เมนูข้าวกระเพราไก่ไข่ดาว น้ำพริกกะปิเครื่องเคียง ต้มยำกุ้งและขนมพืกกองสังขยา

สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนต์ การจัดการภัตตาคารนานาชาติ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ และการแข่งขันมีคคุเทศก์



สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนต์ การจัดการภัตตาคารนานาชาติ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ และการแข่งขันมีคคุเทศก์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนต์ การจัดการภัตตาคารนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติ และการแข่งขันมีคคุเทศก์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2567 ภาคบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจการบิน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กรุงเทพมหานคร

การจัดงานในครั้งนี้เป็นการประชุมเสวนา โดยวิทยากรและ influencers ระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้การปรับตัวในภาพธุรกิจและภาคการท่องเที่ยว โดยใช้ Social Media และ Technology เป็นตัวขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการออกบูธ Project ของนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นในเรื่องของการแปรรูปสินค้าทางธรรมชาติให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนต์ การจัดการภัตตาคารนานาชาติ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันมีคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ นายธีรณัย นาคมอญ มีคคุเทศก์ภาษาไทย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกัญญาภรณ์ ดวงดี และนางสาวญาณิศา พันภัย

นอกจากนี้ยังได้ร่วมตอบปัญหาทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 ทีม ได้แก่ นางสาวอรณิชา อรรถุตติกา นางสาวรณพร น้อยถนอม นายเฉลิมพล จันทรมริต นางสาวธิดมณี โพธิ์กะตัน นางสาวกนกวรรณ ไทบุตร นายสาภวัต แวงวงษ์ และนางสาวพิชชาภรณ์ พุ่มพวัน โดยมี Aj.Marta Hodor อาจารย์กมล เกียรติพงษ์และอาจารย์ศรัญญา จันทรวงค์ เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในด้านต่าง ๆ และต่อยอดจากการเรียนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการวัดผลได้ในกิจกรรมวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567



อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสูง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ที่สโมสรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567

การจัดกิจกรรมไหว้ครูของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครู อาจารย์ที่อบรม สั่งสอนวิชาความรู้ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

นักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี



วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ภายใต้การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชารักษ์พริบพรื ตามแนวพระราชดำริ โดยมีอาจารย์ ดร.นาคสุดา วงษ์บุญงาม เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน "The 1st Virtual Patient Challenge Nursing"



นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน "The 1st Virtual Patient Challenge Nursing" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน รอบคัดเลือกจำนวน 49 ทีม โดยคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพส่งเข้าแข่งขัน 4 ทีม และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณัฐสิริ แก้วสมทอง จิราพร พรหมณ์โสภณ และมนัสสินท์ ห้วยหม่ก่อง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์มนชยา สมจรีต รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 2 นางสาวยุวณี นาคเสน นางสาวสุภารัตน์ สุดดี นางสาวกัญญาณี มะณีวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรรดา พงศธราธิก (อาจารย์ที่ปรึกษา)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหาร (Upskills) ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยได้รับเกียรติจากเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธ์ ที่มาให้ความรู้ในการเลือกใช้วัตถุดิบอาหาร เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคการประกอบอาหารชาวจีน และเรียนรู้การแกะสลัก

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัด “พิธีรับมอบ เลือกว่าน ปีถัดไปเลื่อนชั้นปี และพิธีจุดแสงประทีป ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม “พิธีรับมอบ เลือกว่าน ปีถัดไปเลื่อนชั้นปี และพิธีจุดแสงประทีป” สำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพโร แยมมา

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า "การจัดพิธีในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพตามอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ บริการด้วยใจเอื้ออาทร และจิตใจความเป็นมนุษย์"

นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ เรียนดี กิจกรรมเด่น มีความสามารถทางวิชาการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

**สาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม
"บูชาบรมครูการแพทย์แผนไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทย
และเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์วิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2567**



วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมอนุประสงค์ ชั้น 3 อาคารคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ รุจิกานุกันต์น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมาคมแพทย์แผนไทย จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "บูชาบรมครูการแพทย์แผนไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาแพทย์แผนไทย และเสริมสร้างศักยภาพตามอัตลักษณ์วิชาชีพ" ประจำปีการศึกษา 2567" โดยมีอาจารย์กร พงษ์เดือน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์พื้นบ้านและกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยทำหน้าที่เป็นพราหมณ์ผู้นำประกอบพิธีไหว้ครู

กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครูของแพทย์แผนไทยและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับแพทย์แผนไทย

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมบูชาบรมครูการแพทย์แผนไทย ได้มีการบรรยายเชิงปฏิบัติ การเรื่องการประกอบพิธีไหว้ครูตามอัตลักษณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยและคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พท.อาวุธ หงษ์ศิริ กรรมการวิชาชีพและประธานสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ลงพื้นที่สัมภาษณ์บัณฑิตครูทุนพระราชทาน เตรียมจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.10



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนานักศึกษา และสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กรและนักศึกษาสาขาวิชาบัณฑิตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านราชบุรุษประสงค อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัมภาษณ์ นางสาวสุกฤตา สุคนธา ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านราชบุรุษประสงค ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บัณฑิตครูทุนการศึกษาพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ก.ศ.) และคุณครูวงษ์จิรา ศรีเมฆ บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย คณะครุศาสตร์

สำหรับการลงพื้นที่โรงเรียนราชบุรุษประสงค ในครั้งนี้ เพื่อบันทึกวิดีโอจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เตรียมแพร่เผยหลังข่าวในพระราชสำนัก ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม นี้

อธิการบดีร่วมแถลงข่าวเทศกาลอาหาร ชะอำ-IWXBบุรี SoftPower & Food Festival



อธิการบดีร่วมแถลงข่าวเทศกาลอาหาร ชะอำ-IWXBบุรี SoftPower & Food Festival ก่อนจัดเทศกาลระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม นี้ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร ชะอำ-IWXBบุรี SoftPower & Food Festival ณ จุดชมวิวชะอำ จ.เพชรบุรี

งานเทศกาลอาหาร ชะอำ-IWXBบุรี SoftPower & Food Festival) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม นี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ yec สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมืองชะอำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงความร่วมมือว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร ยินดีที่จะสนับสนุนอาหารดินเนอร์เมนูสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกในรูปแบบเซฟเทเบิล ในวันที่ 26 กรกฎาคม นี้ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้บริการในการเสิร์ฟอาหาร นอกจากนี้สาขาวิชาศิลปศึกษา จะนำผลงานจิตรกรรมนมหวานด้วยเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบจำนวน 16 ชิ้นงาน ไปจัดแสดงด้วย"

สำหรับท่านใดที่สนใจเที่ยวชมงานเทศกาลอาหาร ชะอำ-IWXBบุรี SoftPower & Food Festival สามารถเข้าร่วมงานได้ ณ จุดชมวิวชะอำ จ.เพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 16.00 น เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมขับเคลื่อนเทศกาลอาหาร ชะอำ-เพชรบุรี SoftPower & Food Festival ด้วยการนำผลงานนักศึกษาไปจัดแสดง สร้างความเชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิตตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงามอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดงานเทศกาลอาหาร ชะอำ-เพชรบุรี SoftPower & Food Festival ณ จุดชมวิวชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ yec สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเพชรบุรีและเทศบาลเมืองชะอำ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม นี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น

โอกาสนี้ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ ชุด “ขนมหวาน” จำนวน 16 ผลงาน เข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน โดยเป็นผลงานในรายวิชา

จิตรกรรมเบื้องต้น Introduction to Painting โดยมี อาจารย์สุมิษา อัครวินรุ่งโรจน์ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา ที่ได้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สีประเภทต่างๆ ตลอดจนการใช้สีน้ำมันบนผ้าใบในการวาดภาพพระบายสี ที่เน้นน้ำหนักของแสงและเงาแบบเหมือนจริง

นอกจากนี้ ในวันที่ 26 กรกฎาคม คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร จะนำเมนูอาหารสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกในรูปแบบเซฟเทเบิล ไปให้แก่ผู้มีเกียรติได้ลิ้มรส โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ เป็นผู้ให้บริการในการเสิร์ฟอาหาร

โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ร่วมกับ บริษัท คิวพี จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกอบอาหารให้กับนักศึกษาสาขาเซฟ ชั้นปีที่ 2



คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาสู่น้ำมันง้าวและครีมน้ำมันโพล การพัฒนาแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ รุจิกานัญจนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาล ศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เบญจวรรณ คุณขุนทด อาจารย์พรทิพย์ พาโน และ อาจารย์สันฐิตาพร กลิ่นทอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหนองโสนและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากครบวงจรสู่การต่อยอดเชิง พาณิชย์ จัดกิจกรรมการพัฒนาสู่น้ำมันง้าวและครีม น้ำมันโพล การพัฒนาแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นันทิยา ดอนเกิด อาจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบ เป็นวิทยากรบรรยาย และปฏิบัติในหัวข้อการพัฒนาแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “NPT PBRU Open House 2024” ฉลองการก่อตั้งครบรอบ 10 ปี



วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “NPT PBRU Open House 2024 ครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพโร แยมมา รอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “NPT PBRU Open House 2024 ครบรอบ 10 ปี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ จุดเด่น หลักสูตรและทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รวมถึงเพื่อจัดการแข่งขัน ถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ได้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ขณะที่กิจกรรมภายใน ประกอบด้วย กิจกรรมศิษย์เก่า 3 สาขา แשרประสบการณ์และบันไดความก้าวหน้าในวิชาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ” กิจกรรม “เยี่ยมชมศูนย์ SIRCOPS และการแสดงสถานการณ์จำลอง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาล เมื่อปี 2557 เปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 70 คน จากนั้นในปี 2558 ได้บริหารจัดการในรูปแบบ Health Science Cluster มีการควมรวมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มาอยู่ภายใต้คณะพยาบาลศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ในปี 2563 เพื่อให้มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามขอบเขตทางวิชาชีพอย่างชัดเจน และยังเปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต

ยุทธศาสตร์ที่

๒

การผลิตบัณฑิต

ศูนย์ภาษา จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนให้แก่นักศึกษา



วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์ภาษา จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลังเรียนให้แก่ นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 66 ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้ผลรวมคะแนนการประเมินตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะผ่านโครงการ โดยประกอบด้วย คะแนนเข้ารับการทดสอบก่อนเรียน คะแนนการเข้าเรียน คะแนนแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและคะแนนเข้ารับการทดสอบหลังเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญนักศึกษาใหม่



คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ-รับขวัญ นักศึกษาใหม่ “โอมฮับสายแนน เอ็นขวัญยามแลง เบ็งแญงน้องใหม่ ” วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ อาคาร คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพโร แยมมา รองคณบดีคณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการ สุขภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมผูกข้อมือรับขวัญในพิธีบายศรี สู่ขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 “โอมฮับสายแนน เอ็นขวัญยามแลง เบ็งแญงน้องใหม่” โดย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ทั้งนี้ พิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่ คอยดูแลประคับประคองชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วย ส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม “Home room เปิดเทอมใหม่หัวใจว่าวุ่น”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณไพโร แยมมา รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ รักษาการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Home room เปิดเทอมใหม่หัวใจว่าวุ่น” โดยมีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ทุกชั้นปี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลัย อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางให้กับนักศึกษาในเรื่องการศึกษาตลอดหลักสูตร การสอนใบประกอบวิชาชีพ ระเบียบวินัย การแต่งกาย แนวทางการเก็บเครดิต การทำประกันอุบัติเหตุ ช่องทางการติดต่อร้องเรียน

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย



นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 16 สาขาวิชา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สำหรับครู ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราชโบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต..พื้นฐานที่มั่นคง มั่งคั่ง..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต

กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์



รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะของการจัดการเรียนรู้งของหลักสูตร ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติตนระหว่างเรียนและพร้อมต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ของหลักสูตรตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด สร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ผู้สอน รวมถึงแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอย่างมีความสุข

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ



นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี” ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และบทความจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ รวมถึงสามารถแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทันสื่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า



นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมगतเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า ภายใต้โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อการสร้างเครือข่ายลดความเสี่ยงจากบุหรี่ไฟฟ้า ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญและต้องการการตระหนักรู้ในสังคม ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในการปกป้องสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง

ศูนย์การศึกษานานาชาติ ปลูกฝังทัศนคติศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในปีนี้ ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 21 คน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 26 คน ซึ่งการจัดประชุมนี้เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา ตลอดจนการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถดำเนินชีวิตและการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ในหัวข้อ“ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี”



อาจารย์ ดร.มัญญา ปรียวิชญภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศในหัวข้อ “ทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี” โดยมีนายพีรวัฒน์ เฟ่งผุดผ่อง บรรณารักษ์ นางสาวนพร ถมเสาร์ บริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา “สัมมนาทางสัตวศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีไว้ให้บริการได้อย่างถูกต้อง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บรรยายในหัวข้อ รอบรู้เรื่องห้องสมุด รวมถึงการแนะนำบริการต่าง ๆ สถานที่ ซึ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องสมุด การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบและสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ และบริการการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี



นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาพระราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษา

คณะกรรมการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา



รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 14
กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และสถิติ
พื้นฐานเพื่อการวิจัย ในรูปแบบการอภิปรายเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการบริหารการศึกษา
จากฐานข้อมูล Internet การอ่านบทความภาษาอังกฤษ การนำความรู้ไปใช้ในการเรียนและการทำ
วิทยานิพนธ์ การทบทวนสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์สถิติพื้นฐานและการนำสถิติพื้นฐานมาใช้ในการทำ
วิทยานิพนธ์

คณะกรรมการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย (รุ่นที่ 2)



นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย (รุ่นที่ 2) เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ที่จัดขึ้นโดยศูนย์พัฒนานาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมการส่งเสริมคุณลักษณะ 4 ทางการศึกษาตามพระราชโบาย เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระราชโบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษามีความเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมสร้างสมรรถนะครูได้เป็นอย่างดี โดยคุณลักษณะ 4 ประการ ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวกสู่ความสำเร็จของบ้านเมือง พื้นฐานชีวิต.. พื้นฐานที่มั่นคง มีงานทำ..มีอาชีพ และพลเมืองดีมีวินัย โดยการดำเนินกิจกรรมนี้คาดหวังว่าจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปเป็นหลักในการใช้ชีวิต และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไปได้ในอนาคต

องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ลงพื้นที่ตลาดชุมชนหนองจอก ทบทวนการใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคม



องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ลงพื้นที่ตลาดชุมชนหนองจอก ทบทวนการใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคม วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารนักศึกษาและสภานักศึกษา ลงพื้นที่ชุมชนหนองจอก หมู่ 6 อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนของตลาดชุมชนหนองจอกจากอดีตสู่ปัจจุบัน ซึ่งมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยในการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำและคณะกรรมการชุมชน

จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในครั้งนี้ ทีมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคม ด้วยการนำข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำ timeline พัฒนาการ timeline กระบวนการ และ M.I.C. Model พร้อมทั้งเรียนรู้การทำ BMC. เพื่อนำมาจัดทำโครงการวิศวกรรมสังคมกับชุมชนต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในการเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษา



วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพลับวิทยา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำ ในโอกาสเดินทางเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาจากคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาแต่ละคณะ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ

คณะครุศาสตร์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ "ผูกข้อมือ รับขวัญ น้องใหม่ 2567"



วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ณ ยิมเนเซียม 1 อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่นักศึกษา พร้อมใจจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยการผูกข้อมือรับขวัญ ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า "พิธีบายศรีสู่ขวัญ เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เป็นการทำพิธีเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว ให้ขวัญเป็นเหมือนผู้ที่คอยดูแล ปรึกษา ปรึกษาชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีความปลอดภัย ตามความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาพร้อมขวัญที่คอยดูแลรักษา ติดตามเจ้าของให้สุขภาพสบายใจเป็นปกติ ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญนี้ ชาวไทยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็งนั่นเอง"

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ "รับขวัญ นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2567"



วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี การศึกษา 2567 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อย่างเป็นทางการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่ดีในการศึกษา เกิดเป็นสิริมงคล สวัสดิ์ดี ตลอดจนการใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาทุกชั้นปีเนื่องในโอกาสปีการศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ ลานกิจกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีรัฐสภา จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ



รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฐ ทรัพย์นาวัน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีรัฐสภา ในโอกาสเข้าร่วม พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิพรรณ อาคาร 33 สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลป-ร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 200 คน เข้าร่วม กิจกรรม

ภายในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย และการเสวนา เรื่องพลเมืองยุคใหม่กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีวัลรัตน์ อังทินันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 1 และจำอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมเป็นวิทยากร รับเชิญ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พุ่มทอง และอาจารย์ ดร.กุลสกาวั วเลาหสทิพย์ ผู้ดำเนินรายการเสวนา

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร จัดโครงการ “ค่ายสานฝัน คนนิเทศศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้และค้นหาความชอบของตนเอง



อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร จัดโครงการ “ค่ายสานฝัน คนนิเทศศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมชั้น 1 และสตูดิโอ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวแนะนำทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวให้การต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร กล่าวว่า “การจัดโครงการ ค่ายสานฝัน คนนิเทศศาสตร์ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษและรายวิชาการวางแผนการสื่อสาร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านนิเทศศาสตร์ ได้เห็นถึงความพร้อมของสาขาวิชาวิศวกรรมการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และค้นหาความชอบของตนเอง ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถนำเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการมาเทียบเวลาเรียนในหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (เครดิตแบงก์) ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการแนะนำการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วยังได้จัดกิจกรรมที่สร้างความคุ้นเคยระหว่างเพื่อนต่างสถาบันและพี่ ๆ จากสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร ได้กิจกรรมร่วมกัน ก่อนที่นักเรียนจะได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านนิเทศศาสตร์ เช่น สตูดิโอ นิเทศศาสตร์ ห้อง Live Streaming ห้องบันทึกเสียง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม S.C.I. Freshy Festival 2024



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ S.C.I. Ambassador & LGBTQ+ 2024 ที่สโมสรศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมพะพนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของกลุ่มเพื่อนและพี่น้อง สร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และค้นหาตัวแทนนักศึกษาเข้าประกวด PBRU Ambassador & LGBTQ+ 2024 การแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัย

โดยผลการแข่งขันมีดังนี้ การประกวดประเภท ฝ่ายชาย (เดือนคณะ) รางวัลชนะเลิศ รางวัล Popular Vote และรางวัล Social Award ได้แก่ นายพลกฤต ประกอบผล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปการประกอบอาหาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพิชิตนันทน์ พุฒเทศ นักศึกษาสาขาวิชาเคมี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายสุประพวิณ จันทรศรีทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดประเภท ฝ่ายหญิง (ดาวคณะ) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมาลีรัตน์ พิซผลเจริญ นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสุภาพร ไสวจันทร นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัล Popular Vote ได้แก่ นางสาววาสนา พูนน้อย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัล Social Award ได้แก่ นางสาวกัทธมล เอี่ยมสอาด นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การประกวดประเภท ฝ่าย LGBTQ+ รางวัลชนะเลิศ รางวัล Popular Vote และรางวัล Social Award ได้แก่ นางสาวปรีศนา ปลอดภัย นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ



วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมการตัดการเรียนการสอนของคณะ ได้เห็นและสัมผัสกับอุปกรณ์และเทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอน

โดยนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมที่สนุกสนานและ น่าสนใจไว้ให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกได้แก่ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมเปิดป้ายทายภาพ flip flip และการสร้างเกมส์หรรษาด้วยเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารจัดกิจกรรม “การสร้างสรรค์สื่อยุคดิจิทัล” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ



วันที่ 23 และ 25 กรกฎาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสาร หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการทัศนศึกษาศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เมธาวิณ สารยาน ประธานหลักสูตรเป็นประธานในการเปิดงาน ณ สตูดิโออิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โอกาสนี้ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง ได้แก่ ห้องสตูดิโอ ห้องไลฟ์สด ห้องบันทึกเสียงระบบดิจิทัล และห้องปฏิบัติการด้านกราฟิก พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ Workshop ผลิตคลิปสั้นไลฟ์สดขายสินค้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้”



วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “การศึกษาเรียนรู้จากศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้” ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จีรังจามกุล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมได้แบ่งเป็นฐานปฏิบัติการประกอบด้วย การทำสบู่ การส่องกล้องจุลทรรศน์ การเรียนรู้ดวงดาว และการทำสคริป

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อ และการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ”



ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ นำโดยอาจารย์ปิยธิดา เวียบแหลม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการพัฒนานักศึกษาและการสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีอาจารย์ ดร.ภัททราวรรดา วิไลลอย และอาจารย์พิชชาภ พุญเลิศ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรม การสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคฤดูร้อน ด้วยการฝึกปฏิบัติการทักษะการนำเที่ยว



วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ อีเวนท์ และการจัดการภัตตาคารนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วย นักศึกษาไทย เมียนมา และกัมพูชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคฤดูร้อน ด้วยการฝึกปฏิบัติการทักษะการนำเที่ยวน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดอรุณราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งผลให้นักศึกษาได้รับการฝึกฝนทักษะ ความรู้จากคณาจารย์และไกด์ภาคฤดูร้อนผู้มีประสบการณ์ในการนำเที่ยวก่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ และศึกษาความรู้ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุกดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการเรียนการสอนแบบนอกห้องเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะทั้งด้านทฤษฎี การฝึกปฏิบัติและประสบการณ์ทางด้านอาชีพวิศวกรรม พร้อมเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เช่น หม้อน้ำ หม้อต้มน้ำมันร้อน เครื่องทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ของรถยนต์ เป็นต้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา



คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์จากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ปองพล รักการงาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านลาดวิทยา เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นตามแผนการเรียนของนักเรียน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมกันแสดงออกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี"



วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดให้มีการสัมมนา "คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" โดยมี อาจารย์ ดร.วัชร เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ โดยมีนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาจำนวน 37 คน

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย



นายโสภณ เกตุแก้ว นักบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวณัฐพร เต่าทอง นายกองคํการบรหการนักศกษาและนางสาวโสมวรรณ จำปากทอง สกานักศกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสมาพันธ์นักศกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและกิจกรรมสมาพันธ์นักศกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย น้อมใจกตดีแสดงควมจงรักภักดี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2567

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมควมคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติงานสมาพันธ์นักศกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยได้มีการประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 และการวิพากษ์แผนปฏิบัติการสมาพันธ์นักศกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จากนั้นบุคลากรและผู้นำนักศกษาได้ร่วมกันแสดงควมจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สานสัมพันธ์นักศึกษา จัดกีฬาระหว่างคณะ “ดอนจิ่งใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 34



พิธีเปิดกีฬาระหว่างคณะ “ดอนจิ่งใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ณ สนามกีฬาจุฬาลานนท์กีฬาสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน

นางสาวณัฐพร เต่าทอง นายกองค้การบริหารนักศึกษา เผยว่า “การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะในครั้งนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งให้นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรักและเกิดความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุก ๆ ด้านแล้ว ยังส่งผลให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางการกีฬาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาในการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย การแข่งขันระดับจังหวัด และระดับชาติต่อไป”

สำหรับกีฬาระหว่างคณะ “ดอนจิ่งใหญ่เกมส์” ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันทั้งหมด 14 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส หมากรุกรไทย หมากฮอต กรีฑา ว่ายน้ำ E-Sport ตลอดจนการแสดงเชียร์และสิดเดอร์ของแต่ละคณะ

ยุทธศาสตร์ที่

3

การผลิตและ
พัฒนาวิชาชีพครู

คณาจารย์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



คณาจารย์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณาจารย์สายวิชาชีพครู เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นโดยสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครก.) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชุมจัดทำและนำเสนอเรื่องมือการประเมินสมรรถนะครูของครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต อาจารย์ ดร.นworรัตน์ ประทุมตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพีพรรณ เทียมเดช อาจารย์ ดร.สรเสริญ เลาสกิตย์ และอาจารย์ ศุภรสมิ์ ศิริพุกธิพันธ์ เข้าร่วมประชุมจัดทำและนำเสนอเรื่องมือการประเมินสมรรถนะครูของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูของครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม“คุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูในสังคมยุคใหม่”



วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“คุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูในสังคมยุคใหม่” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรีและสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.คมชัญญ์ ไหวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูในสังคมยุคใหม่ โดยมีอาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอาจารย์พัชรินทร์ สำราญ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

ยุทธศาสตร์ที่

4

การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ กับรางวัลประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024)



อาจารย์ ดร.วรฤทธิ์ ยิ้มแย้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง ประธานสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการ เข้าร่วมการแข่งขันจากงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ที่ World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผลการแข่งขันได้รับรางวัล Grand Prize 1 รางวัล Gold Medal 3 รางวัล Silver Medal 2 รางวัล ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญของทีมนักวิจัยไทย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี CaRe Network มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ต້ออง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ด้วย จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก” ครั้งที่ 2



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์จากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (Strategic Fund: SF68 & Fundamental Fund: FF69)” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการยกระดับการบริหารจัดการงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ที่มีเป้าหมายเป็นจำนวนงานวิจัยและจำนวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายคือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัย ในลักษณะบูรณาการ และพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีความสมบูรณ์ตรงตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่แหล่งทุนกำหนด เพื่อนำมาสู่การได้รับจัดสรรทุนวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับทุนสนับสนุน การวิจัยดังกล่าว และทุนอื่น ๆ ที่จะเปิดรับ โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดกลุ่มนักวิจัยและพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย ตามประเด็นหรือแผนงานที่แหล่งทุนเปิดรับข้อเสนอโครงการ พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านการเขียนแผนงาน/โครงการวิจัย เพื่อให้สามารถขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกได้”

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมีความสามารถจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบด้วย อาจารย์สุนันทา สมพงษ์ รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ คุณธงชัย พงษ์วิชัย และคุณกนกวรรณ จับบม ซึ่งวิทยากรทุกท่านเป็นผู้ให้คำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพ สำหรับครั้งต่อไปกำหนดจัดการอบรมในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม และวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม เพื่อพัฒนาข้อเสนองานวิจัยในการเสนอต่อแหล่งทุนภายนอกต่อไป

งานบริหารงานบุคคล

นำบุคลากรสายวิชาการอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม



วันที่ 29 มิถุนายน 2567 งานบริหารงานบุคคล นำโดยนางนภัสภรณ์ นามสละ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรมการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรณี คอนจจอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม

การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มุ่งเน้นให้บุคลากรสายวิชาการเตรียมผลงานวิจัยรับใช้ท้องถิ่นและสังคม นำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่ถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นิ่งฉาย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม การสร้างผลงานวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีการเขียนผลงานวิชาการหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านหนองกา ก่อนเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนากองถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวแบบครบวงจร และทดสอบการใช้เส้นทางท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองกาสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่



พัฒนาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์ และแฟชั่น



ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการดำเนินงาน Soft Power ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น ณ พื้นที่ตำบลบางเค็ม อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567

นอกจากจะมีการติดตามการดำเนินงานแล้ว ยังได้ชี้แจงรายละเอียดด้านงบประมาณและการแถลงข่าว ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและการเตรียมพร้อมให้แก่ชุมชนและคณะทำงาน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่วัดกุฎีบางเค็ม



วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ของชุมชนวัดกุฎีบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาชัยย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ประกอบกิจการและผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ เช่น วุ้นมะพร้าว น้ำหอม ทองม้วน ยาหอมวัดกุฎี การทอผ้าลายแตงโม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ ปลาเค็มวัดกุฎี เครื่องเบญจรงค์และเครื่องจักรสาน โดยมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลผลิตภัณฑ์มารวบรวมและนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่อคืบองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไป ภายใต้โครงการ Soft Power จังหวัดเพชรบุรี

คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น



อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงดำ คณะทำงานและเลขาธิการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา ด่วงงาม เจ้าหน้าที่โครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลนาพันสาม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล นาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คณะวิทยาการจัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผงโรยข้าว “จุมพ็อน” สู่ชุมชนดอนขุนห้วย 2



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.โสภภาพร กล้าสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมขยายผลการทำเกษตรปลอดภัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่าคอย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ออกเป็น 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้วยนวัตกรรมการแปรรูปทางการเกษตร โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผงโรยข้าวใบหม่อน” และการจัดทำบัญชี วิเคราะห์รายได้ทางการตลาด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนัเพียร และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กล้าสกุล เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เกษตรปลอดภัย อาหารปลอดภัย สู่การตลาดเชิงพาณิชย์

คณะครุศาสตร์ติดตามหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด



วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ นำคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนิเทศและติดตามการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มสามร้อยยอด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยตาลแกว โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองจ้าวเหนียวและโรงเรียนบ้านบางปู

สำหรับหลักสูตรท้องถิ่น เป็นหลักสูตรบูรณาการที่ผู้เรียน ชุมชนและครูร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากชีวิตจริง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตอย่างมีคุณภาพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และยังสามารถสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น

**สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการปลูกผักกาดแคร์ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง”**



คณะทำงานโครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการปลูกผักกาดแคร์ให้กับสมาชิกในโครงการหนองพลับ-กลัดหลวง” ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพในโครงการฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ สหกรณ์การเกษตร กลัดหลวง จำกัด ตำบลเขากระปุก อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี

การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างอาชีพที่จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนที่สนใจการผลิตผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มสมาชิกในโครงการ และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกผักกาดแคร์ให้กับสมาชิกในโครงการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดตัว “ชุมชน Soft Power กับการพัฒนาท้องถิ่น” ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรสืบ อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยิ่งยัด กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา “ชุมชน Soft Power กับการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน “Soft Power บนพื้นฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การเสวนา “ชุมชน Soft Power กับการพัฒนาท้องถิ่น” มีผู้แทนจากชุมชน Soft Power จากทั้ง 2 จังหวัด 8 พื้นที่ เข้าร่วมการเสวนา แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี 5 พื้นที่ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาหาร ชุมชนทำรังค์ ด้านท่องเที่ยว เส้นทางชุมชนบางตะบูน-หาดเจ้าสำราญ ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ชุมชนริมน้ำคลองกระแซง ด้านศิลปะ ทัศนศิลป์และแฟชั่น ชุมชนวัดกุฎี บางเค็ม และด้านเทศกาล ประเพณี กีฬาและการละเล่น ชุมชนสลากัดหนองกะปูลงวันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี 3 พื้นที่ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านศิลปะและงานหัตถกรรม บ้านหนองเหยียง หัวหิน ด้านท่องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์ตอนล่าง) บ้านหินเทียน และด้านท่องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์ตอนบน) ปรากฏบุรี - สามร้อยยอด สำหรับชุมชน Soft Power ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าไปดำเนินการ มุ่งเน้นการได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ให้ชุมชนเกิดพื้นที่อัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีผลิตภัณฑ์ Soft Power ที่นำอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้า พร้อมทั้งยกระดับชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือการเรียนรู้ Soft Power ที่มีอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น



จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้มีการจัดกิจกรรมแถลงข่าวและเปิดตัวชุมชน Soft Power โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติมอบนโยบายและให้กำลังใจคณะทำงาน ที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การขับเคลื่อนพันธกิจให้สอดคล้องกับรัฐบาลและมหาวิทยาลัย จนทำให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า“มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความยินดีที่ได้ทำงานพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขับเคลื่อน Soft Power ทั้งพัฒนา สืบสาน ต่อยอดงานผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้วยการนำคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงไปพัฒนาชุมชน และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุการก่อตั้งครบ 100 ปี ในปี 2567 มหาวิทยาลัยจะพัฒนาในเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 จังหวัด”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า “ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้เห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการนำเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาสร้างจุดเด่นจนสามารถพัฒนาเป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งในระดับจังหวัดก็ได้มีการขับเคลื่อน Soft Power สานนโยบายรัฐบาล และได้ดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในการยกระดับสินค้าและบริการ ทำให้มีคนรู้จัก Soft Power ของจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น”

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวถึงความร่วมมือและความสำเร็จในครั้งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง แม้ว่าพื้นที่ ๆ เข้ามาดำเนินการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ห่างจากมหาวิทยาลัยเกือบ 100 กิโลเมตร แต่มหาวิทยาลัยก็ยังลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนด้วยการนำเอกลักษณ์หรือสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่มาสร้างจุดขายเป็นของตนเอง โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการพัฒนา สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ “ร้อยใจรักสีเขียว ร้อยปีราชภัฏวัฒนา”



วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา “ร้อยใจรักสีเขียว ร้อยปีราชภัฏวัฒนา” โดยมีนายกคพิส ส่องวัฒนายุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ประธานที่ปรึกษาการจัดการจัดงาน ส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว กล่าวว่ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่ “กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ให้กับวิทยาเขตโป่งสลอด รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยว บริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ให้มีระบบนิเวศน์ที่สมดุลเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำ



แนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการปลูกพันธุ์ไม้มงคล 8 ชนิด ได้แก่ ราชพฤกษ์ เหลืองปรีดียาธร ทองอุไร ตะแบก อินทนิล ศรีตรัง พญาเสือโคร่งและเสลา รวม 720 ต้น และยังร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาฉลาม จำนวน 5,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำภายในวิทยาเขตโป่งสลอดด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีอายุครบ 100 ปี ในปี 2567 อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มีนโยบายให้หน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่วิทยาเขตโป่งสลอด ซึ่งเป็นพื้นที่ ๆ กรมป่าไม้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเข้าไปใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการปลูกพืชระยะสั้น พืชหมุนเวียน และพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวจากเขาวังสู่เขาแค้น โดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และชาวบ้านในพื้นที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มีการนำนวัตกรรมด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตร”

กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการและออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และการถ่ายพยาธิในแพะ”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยี การเกษตร บุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์ สู่ชุมชนและสังคม ในกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการและออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และการถ่ายพยาธิในแพะ” ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด ตำบลนากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะมีการอบรมการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากเท้าเปื่อย และการถ่ายพยาธิในแพะ พร้อมการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์แล้ว ยังได้ให้เกษตรกรลงทะเบียน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบออนไลน์ และลงพื้นที่ปฏิบัติการ ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย และการถ่ายพยาธิในแพะที่ฟาร์มของชุมชน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มในโครงการฯ สามารถตรวจสุขภาพแพะได้ด้วยตนเอง เพื่อการรักษาและการเลี้ยงดู อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ ให้กับ กลุ่มสมาชิกในโครงการ เกิดการสร้างสัมมาชีพให้กับชุมชน และสามารถสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่มี การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร



วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอดำรงวิทยารัษฎา จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกแก้วพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานศูนย์ความเป็นเลิศ AIC ด้านเกลือทะเลไทย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.มณีนุชา ปรียวิชัยภักดิ์ และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายณัฐชัชชัย นำพูลสุภพันธ์ ผู้อำนวยการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้าน การเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่

คณะกรรมการกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสินค้าชุมชน



อาจารย์ ดร.นวรรตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำทีมอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสินค้าชุมชนให้กับชุมชนไร่ใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เพื่อสานต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีตราสินค้าที่มีความโดดเด่นและสร้างความประทับใจแรกให้กับผู้พบเห็น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

คณะครุศาสตร์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านในดง บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในโรงเรียน



อาจารย์ ดร.นวรรตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ นำบุคลากรคณะครุศาสตร์ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านในดง อำเภอกำแพง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการทำโครงการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในเรื่องกล้วยของฐานการเรียนรู้ ภายใต้โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้พืชท้องถิ่นในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี (การบูรณาการเรียนวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่นในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี)

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในโรงเรียนบ้านในดง และเป็นการสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศต่อยอดสินค้าชุมชน น้ำสลัดจากข้าวหอมมะลิ



อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำกลุ่มชุมชนห้วยจ้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนห้วยจ้องสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ด้วยพหุวิทยาการ กับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดข้าวหอมมะลิ เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำสลัดข้าวหอมมะลิ เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิที่เกษตรกร ได้ปลูกไว้ในพื้นที่จำนวน 150 ไร่ ยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำสลัด โดยได้รับเกียรติจากคุณอรทัย ตุ่มศรี ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่อง วัตถุดิบในการทำน้ำสลัด การผลิตน้ำสลัดจากข้าวหอมมะลิ การบรรจุน้ำสลัด การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาจำหน่าย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมปลูกทองอุไรรวมใจภักดิ์ ปีมหามงคล สู่เส้นทาง การท่องเที่ยว ณ ทวารวดีทุ่งเศรษฐี



วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ ทวารวดีทุ่งเศรษฐี (โคกเศรษฐี) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกทองอุไร รวมใจภักดิ์ ปีมหามงคล สู่เส้นทาง การท่องเที่ยว โดยมีนายภคพิส สงวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนราชการ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม

อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โดกานุรักษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เผยว่า “กิจกรรมปลูกทองอุไร รวมใจภักดิ์ ปีมหามงคล สู่เส้นทาง การท่องเที่ยว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พัฒนาเส้นทาง



การก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ถาวรวัดทุ่งเศรษฐีให้ร่มรื่น สวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น บริเวณถาวรวัดและทางถนนหมู่บ้านโคกเศรษฐี ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่ “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยการสร้างเส้นทางท่องเที่ยว ปลูกฝังให้ทุกคนภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ร่วมใจกันที่จะอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่ ตลอดจน เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้างพื้นที่สีเขียว”

นายภคพิส สงวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การปลูกต้นทองอุไร ในครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่จนทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนของไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่บ้านช่างแรกเก็บข้อมูลชุมชนในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน



วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2567 อาจารย์สัญญา ชีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ชุมชนตำบลช่างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของชุมชนในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการให้บริการด้านสาธารณสุข ตามกิจกรรมโครงการชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยนายธีรวัฒน์ สุดจันทร์ นายกองคํการบรหิการส่วนตำบลช่างแรก และนางสาวเยาวณีย์ อังสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ องค์กรบรหิการส่วนตำบลช่างแรก เป็นผู้ให้ข้อมูล

ยุทธศาสตร์ที่

6

การพัฒนาระบบ
การบริหารองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567 โดยมีคณะผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่จะมีการขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567



วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ ดร.สรเสริญ เลาสกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการจัดพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูที่อบรม สั่งสอนวิชาความรู้ทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิต และยังได้มีการมอบโล่และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เรียนดีในแต่ละระดับชั้น ตลอดจนการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดพานไหว้ครูด้วย

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสมาคมบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2567

การประชุมในครั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยมุ่งเน้นศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น มีการนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมตัวรองรับนโยบาย “อว. for EV” แผนพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 1/2567



วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยหน่วยบริการวิชาการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ ได้จัดประชุม คณะกรรมการบริหารงานโครงการบริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพลไกการให้คำปรึกษา ระบบเพื่อนครอบครัว “Family Line”



นางสาวชลธิชา เตชะเจริญกิจ นักจิตวิทยา กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพลไกการให้คำปรึกษาระบบเพื่อนครอบครัว “Family Line” ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2567 ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญระบบเพื่อนครอบครัวให้สามารถปฏิบัติงานให้คำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญในระบบเพื่อนครอบครัว ผู้บริหาร ภาควิชา เครื่องช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน ได้รับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมในหัวข้อ กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ขอรับบริการในภาวะวิกฤต กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษากับผู้ขอรับบริการด้านการสื่อสารเชิงบวกเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม กิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเยียวยาใจ : Somatic Art experience สมาคมนักศิลปะบำบัด : Art Therapists' Association - Thailand experience และกิจกรรมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับบริการ ระบบเพื่อนครอบครัว Family Line

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไทรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักงาน คณะ คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่าง ๆ และวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาด้านการศึกษา

ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธรมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณท่าน้ำวัดท่าไชยศิริ ตำบลสมอพล้อ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 และเข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธรมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ก่อนที่จะร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธรมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธรมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 25 กรกฎาคม.2567 และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

ประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข้มเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ต่อกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชนิกุล ชั้น 9 อาคารวิทยาทรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาราชภัฏเพชรบุรี



วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ เข้าเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาทฤษฎีเบื้องต้น โดยมีอาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ เป็นอาจารย์ประจำรายวิชา การเยี่ยมชมในครั้งนี้ นางสาวธนพร ทมसार นักบริหารงานทั่วไป นางนิรดา เอี่ยมอาษา นักเอกสาร สนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้นำชมห้องสมุด และศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 72 รูป จากนั้นคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย พร้อมใจกันวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง อธิการบดีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ อ่านคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ตามลำดับ

จากนั้นเวลา 10.30 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ Green Park ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกในครั้งนี้คือ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ จำนวน 72 ต้น ก่อนที่จะร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา 7,200 ตัว ลงสู่คลองสาธารณะในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพิ่มช่องทางการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก สกร. จัดทำหลักสูตรปริญญาตรีห้องเรียนพิเศษในปีการศึกษา 2568



วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.) ประจำจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.เมธาวิณ สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิวิศน์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าพบนายคมสัน สารแสน ผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดเพชรบุรี และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเรื่องการเรียนในรูปแบบการสะสมหน่วยกิต (เครดิตแบงก์) และการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “น้อมวันทา กตัญญูตา บูชาครู”



วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมพะยอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมรตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “น้อมวันทา กตัญญูตา บูชาครู” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี

สำหรับกิจกรรมภายในพิธี นายกองคํการบรหิรณนคักศคิษา เป็นผู้แทนในการสวดคําจันท์ไหว้ครู ผู้แทนนักศคิษาชั้นปีที่ 1 นำเครื่องสคิการะท้ตคกแต่งอย่างสวยงามมาไหว้ครู เพื่อฝากตัวเป็นศคิษย์และรับพรอันเป็นมงคลตลอดการศคิษาในร้วมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นอกจากนี้ อธิการบดี ได้เป็นประธานในพิธีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาสแก่นักศคิษาให้ตั้งใจเรียน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล “ครุดีในดวงใจ” จากคณะต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กลิ่นพุดตาน คณะครุศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ อาจารย์ ดร.กฤษณา สุริยวงศ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสตัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์ชลาสัย วงเวียน

โอกาสนี้เดียวกันนี้ สมาคมศคิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบทุนการศคิษาให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่นักศคิษาที่เรียนดีแต่จําคดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศคิษาต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส



วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และพื้นที่โดยรอบสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์

การทำกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรม 5 ส ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาด สะอาด มีมาตรฐานและสร้างวินัย คู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อีกทั้งทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566



วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมนักทวิศิริรัตน์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา ประจุกสิลา-ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.อ.หญิง สถาพร กลางคาร หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และอาจารย์ภาคย์ พรหมณ์แก้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร

ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้รับข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อันจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนต่อไป

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำผู้บริหารเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “หลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้บริหาร เรื่อง “หลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตามแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด” ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรม Grand Pacific Sovereign Resort & Spa อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายคม บูรณวรศิลป์ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง เป็นวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชร์ศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า "เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเข้าใจหลักการปฏิบัติราชการที่ดีตามกฎหมายและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย และหลักการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไปใช้ในการบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคสมัยที่การศึกษาและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยต้องการการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะมหาวิทยาลัยที่มีการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มแข็ง จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่นักอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ



วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ก่อนการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พบปะนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ก่อนที่มอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาฟุตบอล ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 21 “ASEAN UNIVERSITY GAMES 2024” ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2567 ณ เมืองสุราบายาและเมืองมาลัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศตวรรษสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา นายอัมรินทร์ เอกาพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา นายวีรกาญจน์ มณี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา นายมินธาดา ภิรมย์อยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา และนายศิริวิทย์ บัวทองเลิศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุนัน สีสมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรุ่งอรุณ อินทร์สุวรรณ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ อาจารย์อ้อพิชชา ช่างขวัญยืน อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์และทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้ส่งนางสาวเกศกนก เทพทิพย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เข้าร่วมการแข่งขันมหัศจรรย์น้ำเที่ยว ระดับชาติ ภายใต้แนวคิดน้ำเที่ยวผ่านการส่งเสริม Soft Power ไทยตามนโยบายของภาครัฐ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบบ IQA และ AUN-QA ในรูปแบบ Online และ On-site ประกอบด้วย

1. หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 4.08 การประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00
3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมดิจิทัล ผลการประเมินของหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนน 3.00

หลังจากนี้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จะนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ เป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอมพลังต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย



วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานบทเพลงเกิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสูงภาวะ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

ภายในกิจกรรม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกันแสดงเจตจำนง “ทำดีด้วยหัวใจชาวราชภัฏร่วมต่อต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าในรั้วมหาวิทยาลัย” ก่อนที่จะร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราจะทำดีด้วยหัวใจเพื่อพ่อ s.10

กองนโยบายและแผน นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบนโยบายในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเสนาะกลิ่นงาม คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยปฏิบัติอย่างแท้จริง และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่ผลสำเร็จภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน เป็นผู้ถ่ายทอดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการศึกษา



นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามฯ จัดสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 จากกลุ่มคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวมถึงกลุ่มตัวแทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาและผู้แทนบุคลากร ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยมีการสนทนาในเรื่องของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ เช่น หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการลงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลห้วยสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อติดตามการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาท้องถิ่น หลังจากที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้เข้ามาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตั้งแต่ปี 2564 ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่ ควบคู่กับการมีรายได้ ส่งผลให้ในปี 2565 เทศบาลตำบลห้วยสะพานได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสืบประดผลสด ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการแปรรูป



วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา อาคารวิทยาทรมย์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายกคพิส ส่วงวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ศาสตราจารย์วิจัย ดร. ชุตินา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตร” ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม นโยบายและแผน กล่าวว่า “การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสืบประดผลสด รวมทั้งกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดบรรจุผักและผลไม้ เทคโนโลยีการแปรรูปเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการพัฒนาเกษตรกร ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รองรับ Thailand 5.0”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การดำเนินงานในครั้งนี้ สอดรับกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเป็น มหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเพชรบุรีที่จะเป็นเมือง เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก (UNESCO) โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านอาหาร การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ผ่านรูปแบบการบริหารจัดการด้วยการบูรณาการศาสตร์แบบ Cluster โดยมี โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี ทำหน้าที่ในการพัฒนา สร้างสรรค์อาหารและขนมหวาน เมืองเพชร เชื่อมโยงกับการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ บนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เพชรบุรี

นายกคพิส สงวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านการ สร้างรายได้ให้กับประชาชนว่า “จังหวัดเพชรบุรี มีเป้าหมายในการพัฒนาที่จะเป็นเมืองต้นแบบตาม ศาสตร์พระราชา น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว การที่เราจะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อ เพิ่มมูลค่าพืชผลเกษตรได้นั้น จะเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน



ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.คมชัญญ์ ไหวหาร รองคณบดีคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เพื่อสร้างการมีจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567



วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ทรงศักดิ์ ธรรมจรรย์ส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด เก็บขยะ และวัชพืช บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างปลอดภัยและเพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกที่ดี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์กรรต เจริญผล รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

**บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567**



เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 หน่วยงาน และคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมกันทำกิจกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตอาสาและปลูกจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม

**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567**



เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 72 รูป เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สานรัฐพิธี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นในช่วงเย็นของวันเดียวกัน บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 100 คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

**ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567**



วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากร ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก **2023**
โดย : UI Green Metric World University Rankings

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับการจัดอันดับ

อันดับ **1** ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อันดับ **12** ในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อันดับ **160** ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก